

## **BAC A BANK nhận giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”**

22:06 06/10/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**BAC A BANK vừa nhận giải thưởng “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” và doanh nhân Thái Hương, Tổng Giám đốc BAC A BANK được tôn vinh là “Doanh nhân xuất sắc châu Á”.**

Thành quả trên có được nhờ kinh doanh bền vững cùng những nỗ lực tạo ra thể hệ khách hàng phát triển bền vững, đề cao chữ tâm trong mọi hoạt động kinh doanh đã giúp Ngân hàng TMCP Bắc Á ghi điểm với Hội đồng giám khảo giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2023.

APEA là giải thưởng doanh nghiệp uy tín khu vực cChâu Á, được Tổ chức phi chính phủ hàng đầu châu Á về doanh nghiệp, doanh nhân Enterprise Asia khởi xướng từ năm 2007. Chủ đề giải thưởng năm 2023 là “châu Á phục hồi - năm trọn cơ hội”.



*Ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á nhận giải thưởng APEA 2023.*

## **Kiên định với mục tiêu kinh doanh bền vững**

Trong gần ba thập kỷ xây dựng và phát triển, BAC A BANK đã đồng hành cùng khách hàng, doanh nghiệp vững vàng vượt qua nhiều biến cố lớn của thời đại như sự kiện vỡ hụi toàn khu vực miền Trung năm 1998, suy thoái kinh tế khu vực năm 2008, khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2011, đại dịch Covid-19... Trên chặng đường ấy, BAC A BANK luôn tư vấn và phục vụ cho các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo ra giá trị cốt lõi, mang lại giá trị đích thực cho cộng đồng và thân thiện với môi trường.

BAC A BANK là ngân hàng tiên phong tư vấn đầu tư cho nhóm dự án đặc thù như: Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao; sản xuất nước hoa quả, nước tinh khiết; dược liệu và thực phẩm chức năng; mía đường, sản xuất gạo và rau quả; phát triển rừng bền vững; giáo dục; y tế và chăm sóc sức khỏe... Đến nay, các dự án do BAC A BANK tư vấn đầu tư như TH true MILK, TH true Water, TH true Herbal... ngày càng khẳng định vị thế thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều địa phương.

Để phát triển bền vững cùng khách hàng, ngân hàng cũng nỗ lực cải tiến không ngừng về cả công nghệ và chất lượng dịch vụ, là ngân hàng TMCP nông thôn đầu tiên và duy nhất được thành lập tại khu vực Bắc miền Trung, đến nay, mạng lưới BAC A BANK đã phủ khắp 41 tỉnh thành phố kinh tế trọng điểm với hơn 170 điểm giao dịch.

Các sản phẩm dịch vụ tài chính của ngân hàng cũng rất đa dạng, được bổ sung nhiều tiện ích mới cùng các chương trình khuyến mại ưu đãi được triển khai thường xuyên, đã đáp ứng cơ bản mọi nhu cầu của khách hàng. Ngân hàng cũng đón đầu xu thế số hóa ngành tài chính ngân hàng để tối ưu trải nghiệm người dùng và cung cấp toàn diện các sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng chất lượng cao.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn hậu Covid-19, BAC A BANK đã điều chỉnh lãi suất cho phù hợp (tăng lãi suất tiền gửi nhưng cố gắng giữ lãi suất cho vay) để hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp sớm vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế.

Triết lý kinh doanh của BAC A BANK ngay từ những ngày đầu thành lập đã dựa trên 5 giá trị cốt lõi: Tiên Phong, chuyên nghiệp, đáng tin cậy, cải tiến không ngừng, vì con người. Bởi vậy, trong bất cứ hoàn cảnh nào, BAC BANK không tối ưu hóa lợi nhuận bằng mọi cách mà tìm cách tối ưu lợi ích, hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp, của khách hàng và của cộng đồng.



*Đại diện Ban Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bắc Á trong lễ trao giải.*

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc BAC A BANK, chia sẻ: “Kiên trì theo đuổi mục tiêu xây dựng ngân hàng toàn dân với slogan: “Giữ tâm sáng để vươn xa rộng khắp”, khi đứng trước sự biến động của thị trường, BAC A BANK luôn chú trọng yếu tố “Vì Con người”, đặt con người trong tổng thể hài hòa giữa lợi ích của doanh nghiệp và lợi ích của khách hàng. Giải thưởng hôm nay là một sự ghi nhận của cộng đồng dành cho một doanh nghiệp luôn đề cao chữ tâm trong mọi chiến lược kinh doanh, hướng tới những giá trị bền vững và hạnh phúc đích thực cho các thế hệ người Việt”.

### **Tâm sáng vì con người**

Những bước phát triển vững chắc của BAC A BANK thể hiện tài năng lãnh đạo cũng như quan điểm kinh doanh tiến bộ của người dẫn đầu. Tâm nhìn và tài năng của doanh nhân Thái Hương, Tổng Giám đốc BAC A BANK đồng thời là Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH đã mang đến những giá trị bền vững và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Doanh nhân Thái Hương và BAC A BANK đã đồng hành cùng Tập đoàn TH và nhiều doanh nghiệp khác dùng công nghệ để mở bung những sức mạnh tiềm tàng từ đất đai, cây cỏ; mang tới sinh kế

và sự đổi thay của những vùng nông nghiệp, nông thôn. Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đã trở thành một điển hình công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế đất nước. Từ đó, các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam vững vàng bước ra thế giới. Nền móng cho việc Việt Nam trở thành bếp ăn thế giới với những nông sản xanh - sạch - hữu cơ đã được đặt những viên gạch đầu tiên.



*Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Bac A Bank Thái Hương đã có nhiều thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp.*

“Với tư duy sản phẩm phải theo chuẩn mực quốc tế và đi theo chuỗi giá trị khép kín, người nông dân sẽ được tham gia trong chuỗi mắt xích để họ có thể làm giàu trên mảnh đất quê hương. Tôi đã và sẽ góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới theo định hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ 4.0 bằng những sản phẩm nông sản sạch mà thế giới đang hướng tới”. Trích phát biểu của bà Thái Hương tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, ngày 9/12/2020. Tư duy kinh doanh vượt trội cùng tầm nhìn sâu sắc của một người làm kinh doanh có Tâm là điểm thuyết phục Hội đồng Giám khảo của giải thưởng APEA trao tặng bà Thái Hương danh hiệu Master Entrepreneur Award – “Doanh nhân xuất sắc châu Á”.

Trước đó, doanh nhân Thái Hương đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, vào top 50 nữ doanh nhân quyền lực châu Á của Tạp chí Tài chính Forbes; là nữ

doanh nhân quyền lực truyền cảm hứng tại diễn đàn tri thức thế giới 2019 và được Stevie Awards trao tặng giải vàng doanh nhân của năm 2018.

Cú đúp giải thưởng tại APEA 2023 không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu BAC A BANK đạt được trong thời gian qua, những cống hiến vì cộng đồng mà còn là động lực để ngân hàng vươn xa rộng khắp bằng cái tâm sáng trong và mục tiêu phát triển bền vững.

**Bảo Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/public/bac-a-bank-nhan-giai-thuong-%E2%80%9Cdoanh-nghiep-xuat-sac-chau-a%E2%80%9D>